
 
รายงานการประชุมสถาบันพัฒนาอนามยัเด็กแห่งชาติประจำเดือนกรกฎาคม 2562 

 ครั้งท่ี 10/2562 
วันจันทร์ท่ี 2 กันยายน 2562  

ณ ห้องประชุมกลุ่มวัยทำงาน ชั้น 5 สำนักส่งเสรมิสุขภาพ กรมอนามัย 
---------------------------------------------------------- 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางนนธนวนัณท์   สุนทรา    ผู้อำนวยการ 
2. นางกิติมา   พัวพัฒนกลุ  หัวหน้ากลุ่มวิจัยนวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลย ี
3. นายสุทิน  ปุณฑริกภักดิ ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร ์
4. นางสุรพีร  เกียรติวงศ์คร ู  รักษาการหัวหน้ากลุ่มศูนยส์าธิต 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
5. นางสาวธนิกา   บุญมา   นายแพทย์ชำนาญการ 
6. นางสาวเขมิกา  ฉัตรก้องภพ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
7. นางเปรมฤทัย เกตุเรน   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
8. นางสาวพรชเนตต ์   บุญคง                       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
9. นางสาวไพลิน          วิญญูกุล                    นักจิตวิทยาชำนาญการ 
10. นางสาวพิชชานันท์   ทองหล่อ                    นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11. นางสาวศิรประภา สายสวาท  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัตงิาน 
12. นางเบญจวรรณ วงศ์ใหญ ่  นักวิชาการศึกษา 
13. นางสาวอนัญญา     รักปญัญา  นักวิชาการศึกษา 
14. นางพรทพิย์           วรวิชย์                       นักวิชาการศึกษา 
15. นางสาวรัศมีแสง     นาคอ่อน  นักโภชนาการ 
16. นางอรัญญา          ทับน้อย   นักวิชาการศึกษา 
17. นางสาวมาน ิ เนกขัมม ์  นักวิชาการศึกษา 
18. นางดาหวัน          กลีบสมทุร ์  นักวิชาการศึกษา 
19. ว่าที่ ร.ต.รุ่งทิวา      จำปาทอง                    นักวิชาการศึกษา 
20. นางสุปราณี         แสงทอง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส2 
21. นาวสาวณัฐพร   ลิ้มอนันตนนท ์  พนักงานธุรการ ส4 
22. นางสาวอุบลรัตน์   บุตรดียะนา  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส2 
23. นางภัคพีราพร      สุขแก้ว   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส2 
24. นางสายชล        ศรีทวีกาศ  พี่เลี้ยง 
25. นางสาวชลธิชา  ชัยหนองแปน  ผู้ประสานโครงการ 

 
ผู้ร่วมประชุม 
 1. นางประภาพร  จังพานิช นักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการพเิศษ (สำนักสง่เสริมสุขภาพ) 

 
 



เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
 1.1 จากการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

แพทย์นนธนวนัณท์  สุนทรา แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องที่สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติหรือ
กรมอนามัยเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย สำนักทันตสุขภาพ กรมอนามัย ขอความอนุเคราะห์ใน
การซื้อบัตรเดิน-ว่ิง “ฟันดี สุขภาพดี” มินิมาราธอน ครั้งที่ 5 ตามความสมัครใจ 

2. การขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในส่วนที่กรมอนามัยขับเคลื่อนเรื่องการคัด
กรองพัฒนาการเด็กยังไม่ครอบคลุม 100% อีกทั้งตัวช้ีวัดพัฒนาการเด็กร้อยละ 85 เป็นการหารเฉพาะ
เด็กที่มาคัดกรอง ปี 2563 จะดำเนินการปรับตัวหารเป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งจากการ
ดึงสถิติ 3 ปี ย้อนหลังตั ้งแต่ปี 2560-2562 พบว่า การดำเนินการอยู ่ร้อยละ 79 80 และ 81 
ตามลำดับ เป้าหมายร้อยละ 85 มีความเป็นไปได้ โดยใช้แนวทาง 3ช และต้องมีความชัดแจน สถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติดูแล 2 ศูนย์ และชวน อย. ให้อยู่ในระดับ A 

3. โครงการเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด – 6 ปี กระทรวง พม. เป็นเจ้าภาพ และให้
กระทรวงสาธารณสุขช่วยขับเคลื ่อน โดยให้พ่อแม่ใช้สมุดสีชมพูมาติดตามพัฒนาการ โภชนาการ 
กระทรวงต้องให้ชัดว่าจะดำเนินการอย่างไร เพื่อความชัดเจนในการขับเคลื่อน 

มติประชุม รับทราบ 

 1.2 สรุปผลงาน 12 เดือน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แพทย์นนธนวนัณท์  สุนทรา แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการดำเนินงานที่รองอธิบดีกรมอนามัย ทั้ง 

3 ท่านนำเสนอในเวทีสรุปผลงานรอบ 12 เดือน ในแต่ละ Cluster และจากการรับฟังดังกลา่วขอกำหนด
นโยบาย ใช้ PA นำมาถ่ายทอดสู ่การปฏิบัติ ร่วมกับผลงานเด่นแต่ละคน ซึ่ง PA ระดับบุคคล ต้องมี
ผลงานวิจัย PA ระดับกลุ่มให้ล้อกับ Owner Supporter ที่รับจาก ผู้อำนวยการ และ PA ระดับองค์กร ดู
จาก PMQA 7 หมวด การนำต้องดูที่ หมวด 2 และ 5 ให้ไปด้วยกัน ต้องพัฒนาคน งาน และระบบ มอบ
กลุ่มอำนวยการขับเคลื่อนงานหมวด 3 ขอให้นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ นำเสนอ PMQA 7  หมวด 

นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ นำเสนอหมวดที่ 1 การนำองค์กร หมวด 2 แผนยุทธศาสตร์ หมวด 
3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัดวิเคราะห์ และจัดการความรู้ หมวด 5 บริหารจัดการบุคคล หมวด 
6 การจัดกระบวนงาน และ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินงาน  

แพทย์นนธนวนัณท์  สุนทรา ในปี 2563 ขอให้มีการสร้างสุขในการทำงาน จุดเน้นใน 3 เรื่อง 
1. Inspiration (การสร้างแรงบันดาลใจ) 
2. Coacher (มีระบบพี่เลี้ยง) เน้นกิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้า ดูแลสุขภาพฟัน มี

การบูรณาการกับผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้มีการใช้สนาม BBL 
3. Counselor (สร้างระบบการให้คำปรึกษา) 

มติประชุม รับทราบ 

1.3 การเตรียมสถานท่ีรองรับการเข้ามาดูงาน แพทย์นนธนวนัณท์  สุนทรา แจ้งให้ที่ประชุมทราบมี
หน่วยงานติดต่อเข้ามาดูงานที่สถาบันฯ ในส่วนของการจัดและออกแบบโครงสร้างอาคาร รวมถึงการจัด
กิจกรรม ทั้งนี้หมู่บ้านเอกชลได้เชิญกรมอนามัยเข้าร่วมประชุมในการสร้างสนาม BBL ตามรอยพระยุคล
บาท ซึ่งเป็นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยให้สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับรองแบบ
ในนามกรมอนามัย จุดประสงค์ต้องการเผยแพร่ชื่อ ลานเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท มี 5 ฐาน หลัก



ธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม มีชีวิตและไม่มีชีวิต ตอนนี้ติดต่อมา 2 หน่วยงาน มอบนางกิติมา พัวพัฒนกุล นำ
ทีมสถาบันฯ เตรียมต้อนรับ 

มติประชุม รับทราบ 

 

1.4 เตรียมนำเสนอการดำเนินงานเชื่อมเด็กเล็กถึงอนุบาล  
     แพทย์นนธนวนัณท์  สุนทรา แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบต้องมีการจัดเตรียมข้อมลูนำเสนอสถานการณ์

ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย และเตรียมข้อมูลเครื่องมือแนวทางสุขภิบาลและน้ำใน เพื่อประกอบการ
นำเสนอ มอบให้นางสาวชลธิชา ชัยหนองแปน จัดเตรียมข้อมูลนำเสนอ 

มติประชุม รับทราบ 

1.5 กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ  
     แพทย์นนธนวนัณท์  สุนทรา แจ้งใหท้ี่ประชุมเข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผูเ้กษียณอายุราชการ ปี 

2562 จำนวน 4 ท่าน ในวันที่ 6 กันยายน 2562 การดำเนินกิจกรรมขอมอบกลุม่บริหารยุทธศาสตร์ 
และกลุ่มงานอำนวยการ ดำเนินการต่อไป 

มติประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

  การรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2562 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562  
มติประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  
 3.1 เตรียมงานเเถลงข่าวเรื่องเปิดตัวหนังสือแนวทางการจัดอาหารบริบาลน้ำและสร้างสุขภาวะ 
ท่ีดีในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ สนาม BBL สถานอนามัยเด็กกลาง 
      แพทย์หญิงนนธนวนันท์ สุนทรา ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันจัดงานออกมาดีเยี ่ยม รองอธิบดี      
กรมอนามัยแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ได้ช่ืนชมการทำงานการเตรียมสถานที่ของพวกเรา อยาก
ให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นปัญหาและอุปสรรคการจัดงานในครั้งนี้ 

นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู จากที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งงาน เมื่อมีกระประชุมเพื่อติดตามงาน
ผู้ได้รับมอบหมายไม่มาร่วมประชุมทำให้การดำเนินงานบางเรื่องไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้  

นางกิติมา พัวพัฒนกุล ท่านผู้บังคับบัญชาระดับกรมเห็นการทำงานของสถาบันฯ ท่านเห็นว่าเหนื่อย
กันมากและได้ให้กำลังใจทุกคนในการทำงานต่อไป ได้ทราบเรื ่องอาหารไม่พอ เป็นหน้าที ่ของกลุ่ม
อำนวยการต้องบริหารจัดการให้ได้ และเพียงพอต่อคนทำงาน 

นางประภาพร  จังพานิช ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแนวทางการปฏิบัติในการทำงาน Center/PM 
โครงการ ที่จะเป็นผู้รับงานมาบริหารจัดการ ให้แขกทานอาหารก่อนและเจ้าหน้าที่ทานอาหารทีหลัง การ
สื่อสารสำคัญต้องทราบบทบาทของตนเอง 

แพทย์หญิงนนธนวนันท์ สุนทรา ขอช่ืนชมความละเอียดรอบคอบที่แลกเปลี่ยน สิ่งที่เป็นบทเรยีนการ
ทำงาน คือ กลุ่มอำนวยการต้องเข้มแข็ง PM ผู้เป็นแม่งานต้องสามารถบริหารจัดการได้ และการประชุม
ลักษณะนี้แขกสำคัญต้องมาก่อนเจ้าหน้าที่ 

มติประชุม รับทราบ 



 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพ่ือทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
5.1 การขับเคลื ่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในกระทรวงสาธารณสุขจะขับเคลื ่อน

อย่างไร  
แพทย์หญิงนนธนวนันท์ สุนทรา ได้แจ้งนโยบายทิศทางที่สถาบันพัฒนยาอนามัยเด็กแห่งชาติจะ

ขับเคลื่อนผ่าน 3ช ใน 55 แห่งสังกัดกระทรวงสาธารณสุข การชักชวน เบื้องต้นได้มีการเผนแพร่หนังสือ
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 500 เล่ม แจกสถานบริการให้ ศอ.ช่วยดำเนินการแจกให้หน่วยงานเห็น
ความสำคัญ ชี้แนะ ทำความเข้าใจในเรื่องเครื่องมือต่างๆ โดยช่วยเหลือสนับสนุนให้ใช้เครื่องมือ DSPM  แนว
ทางการจัดประสบการณ์การเลีย้งดูเด็ก แนวทางการจัดอาหารบริบาลน้ำและสร้างสุขภาวะ ที่ดีในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย นิทาน 100 เล่ม เล่นสร้างชาติ ให้ผ่านมาตรฐานชาติ ซึ ่งจากประสบการณ์เห็น 3 อย่างที่
ขับเคลื่อนได้ คือ Leader (ผู้นำนโยบายด้านเด็ก) Tool (เครื่องมือที่มีในกระทรวงสาธารณสุข และเครื่องมือ
อื่นๆ เช่น สปสช.) และ Friends (มีเพื่อนเป็นเครือข่ายความร่วมมือการทำงาน) 

นางประภาพร  จังพานิช งบประมาณในแผนขาขึ ้นในปี 2563 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ ไม่ได้ของบประมาณในการขับเคลื่อน  สำนักส่งเสริมสุขภาพได้มีการขอไปในภาพ Cluster โจทย์
สำคัญคือข้อมูลศูนย์เด็กเล็กในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 55 แห่ง ที่ต้องตอบโจทย์เชิงวิจัย พัฒนารูปแบบ
การให้อยู่ในระดับดีขึ้น รูปแบบไหนที่ดีที่สุดนำไปชี้แนะให้พื้นที่ดำเนินการ  ซึ่งอาจให้หน่วยงาน 55 แห่ง
ประเมินตนเองอยู่ระดับใด การทำวิจัยแบบ Pilot Project สสส.เป็นอีก 1 แหล่งทุนที่สามารถขอมาเพื่อจัด
กิจกรรมได้ 

นางกิติมา พัวพัฒนกุล การขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในภาพของกระทรวง
สาธารณสุข ในฐานะกรมอนามัยต้องรับผิดชอบทัง้กรม สิ่งที่ต้องมี คือ 1. ข้อมูลสภาพสถานการณ์ พื้นฐาน 55 
แห่ง อยู่ระดับใด รวมถึง สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติและ อย.ด้วย 2.การวางแผนการขับเคลื่อนไม่ต้อง
รอผู้บริหาร เดือนกันยายน นี้ ต้องชักชวน ศอ. มาร่วมกันทำก่อน โดยใช้เครื่องมือที่กรมอนามัยผลิต เช่น คู่มือ
กองกิจ ทันตสุขภาพ สำนักโภชนาการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ เป็นการขับเคลื่อน Product ของ
กรมอนามัยให้ชดเจน 

นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู เบื้องต้นได้มีสถานการณ์สถานบริการเฉพาะสังกัดกรมอนามัย 10 แห่ง 
อยู่ระดับใด และการเข้าถึงข้อมูลจะมีชั้นความลับตามสายบังคับบัญชา ซึ่งรหัส User mane กับ Password  
จะมีที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์ ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบในการเขียนกิจกรรมหรือโครงการในการจัดทำเป็น
รูปแบบ/แนวทางการขับเคลื่อน ส่วนสำนักส่งเสริมสุขภาพจะคิดโครงในกิจกรรมการ Implement ขับเคลื่อน
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยลงสู่พื้นที่ 

แพทย์หญิงนนธนวนันท์ สุนทรา สิ่งที่ครูและนักวิชาการต้องรู้ คือ โรงเรียนพ่อแม่เป็นหัวใจของ 
Health Literacy ขอสรุปสิ่งที่ต้องดำเนินการดังนี้ 

1. ให้กลุ่มศูนย์สาธิต ฯ จัดทำหนังสือขออนุญาติดูข้อมูลสถานดูแลเด็กปฐมวัย 55 แห่ง สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

2. สำรวจสถานการณ์ โดยให้ ศอ. มาช่วย 
3. อบรมความรู้ เรื่อง มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ กระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรู้

เช่นเดียวกับ ศอ. 4 นำมาเป็นโมเดลในการขับเคลื่อน กลุ่มเป้าหมาย 100 คน ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์ 



และครู ชื่อโครงการ การประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทราบสถานการณ์สถานดูแลเด็กปฐมวัย 55 แห่ง สังกัดกระทรวงสาธารณสขุ 
2. เพื่ออบรมให้ความรู้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

มติประชุม เห็นชอบ   
 
5.2 ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครางการ ปี 2563 
นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบแผนขาลง คําของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาคน

ตลอดช่วงชีวิตีคลัสเตอร์กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ปี 2563 กองแผนงาน มอบ Cluster แม่และเด็กส่งตอ่ให้
หน่วยงานบริหารจัดการ แต่ละกลุ่มตั้งหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณผ่าน PIRAB โดย Cluster มี 3 โครงการ
หลัก 1. โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 2. โครงการสงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 3. โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัย
การเจริญพันธ์ุแห่งชาติ ฉบับที่ 2  

 
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จะเกี่ยวข้องมากที่สุดในโครงการที่ 2 โครงการสงเสริมการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ โดยมีกิจกรรมสำคัญดังนี้ 

 

 



 

 

 
ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบในการเขียนกิจกรรมหรือโครงการในการจัดทำเป็นแตกงบประมาณ และช่วงระยะเวลา
ดำเนินงาน หากเป็นกิจกรรมเดิมให้ตั้งงบประมาณในวงเงินเดิมก่อน  

นางประภาพร  จังพานิช งบประมาณในการสรุปโครงการ DSPM ได้ดำเนินการในปี 2561 และในปี 
2562 ไม่ได้ดำเนินการ ในปี 2563 ควรมีการจัดโครงการสรปุงานระดับพื้นที่ เพื่อนำเข้าสู่การดำเนินงานในปี
ถัดไป  

แพทย์หญิงนนธนวนันท์ สุนทรา ขอสรุปสิ่งที่ต้องดำเนินการในปีถัดไปดังนี้ 
1. การขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในกระทรวงสาธารณสุข ตามวาระที่ 5.1 
2. ส่งเสริมกิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูสุขภาพฟันของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก

แห่งชาติให้เป็นรูปธรรม 
3. โรงเรียนพ่อแม่ รูปแบบองค์ความรู้โรงเรียนพ่อแม่สู่ครอบครัวคุณภาพ 
4. งานพัฒนาการเด็กโดยใช้คู่มือ DSPM ทำเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5. งานขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) 
6. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจหลกัองค์กร รายละเอียดแผนขอยกพิจารณา

ในการประชุมครั้งถัดไป 
มติประชุม เห็นชอบ   
 



5.3 แนวทางการบริหารงานบุคลากร ปีงบประมาณ 2563 
นางประภาพร  จังพานิช ขอช้ีแจงการประเมินแบบ 360 องศา ที่สำนักส่งเสริมสุขภาพ เคยใช้ในการ

ประเมิน ซึ่งมีข้อดีข้อเสีย ขอให้สถาบันฯ ทบทวนและศึกษาเกณฑ์/รูปแบบการประเมินให้ดี เช่น กรณีการ
ทำงานไม่เคยพบหน้ากัน แล้วประเมินให้คะแนน ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องยากที่จะต้องประเมนิกัน การมอบหมายให้
ผลิตผลงานวิจัย ควรพิจารณาตำแหน่ง งานถ้าเกี่ยวข้องกับครูมากไปจะกระทบถึงการเลี้ยงดูเด็ก 

แพทย์หญงินนธนวนันท์ สุนทรา ขอให้ลงเป็นวาระเพือ่พิจารณาในการประชุมประจำเดือนครัง้ถัดไป 

มติประชุม รับทราบ  
5.3 การเตรียมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงสร้างอาคาร 5 ชั้น 
นางกิติมา พัวพัฒนกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบได้รับมอบหมายในการประสานเพื่อมาดูงานจากกอง

สร้างเสริมสขุภาพ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 5 กันยายน 2562 เพื่อนำไปออกแบบเป็นอาคารแม่และเด็กของ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้กลุ่มอำนวยการต้องทราบเรื่อง คอยต้อนรับพร้อมให้
ข้อมูลรายละเอียดของอาคาร 

นางประภาพร  จังพานิช ช้ีแจงให้เจ้าหน้าที่สถาบันพฒันาอนามัยเด็กแห่งชาติทราบ เมื่อมีผู้ติดต่อมาดู
งาน ควรบอง Function ภายในเพื่ออะไร เพราะค่าบำรุงรักษาบริหารจัดการค่อนข้างสูง 

นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์ เบื้องต้นทางกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์จะขอเตรียมแบบแปลนอาคารใหม่ 5 ช้ัน 
เพื่อให้สถาปนิกที่มาดูงานได้เห็นรายละเอียดของอาคาร 

มติประชุม รับทราบ 
 5.4 แผนงานวิจัย ปี พ.ศ. 2563 
นางกิติมา พัวพัฒนกุล ขอให้กลุ่มงานเสนอชื่อเรื่องงานวิจัยที่จะดำเนินการในปี 2563 ซึ่งสามารถ

แจ้งช่ือเพิ่มเติมมาได้ที่ กลุ่ม วนถ. 
เรื่อง ผู้รับผิดชอบ 
1.ความรอบรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เปรมฤทัย 
2.รูปแบบโรงเรียนพ่อแม่ ไพลิน 
3.แนวทางการส่งเสริม/สร้างแรงบันดาลใจผู้สูงอายุในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เขมิกา 
4.การวัดประเมินผลโครงการ DSPM พรชเนตต ์
5.การคุ้นเคยน้ำ พรทิพย ์
6.ภาวะโภชนาการ รัศมีแสง 
7.พัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงในการประเมินพัฒนาการเด็กด้วยคู่มือ DSPM เบ็ญจวรรณ 

มติประชุม เห็นชอบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 

นางสาวพิชชานันท์  ทองหล่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
นายสุทิน ปุณฑริกภักด์ิ ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 


